

# ข่าวพรแผ่นดิน



ขอนแก่น ประเทศไทย

จากทุ่งพรแผ่นดิน...

## การให้ติดต่อกันได้

สวัสดีค่ะ เพื่อน ๆ และผู้สนับสนุนทุกท่าน

เดือนที่แสนเย็นสบายก็ได้ผ่านไปแล้ว และพวกเรากำลังเตรียมพร้อมรับมือช่วงเดือนที่ร้อนระอุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยนี้ ตลอดสามปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยเฉพาะบ้านที่มีฐานะยากจนหรือขาดทุน เรายังคงหาหนทางต่างๆ ในการช่วยเหลือเพื่อนๆ และเพื่อนบ้านของเราอย่างต่อเนื่อง โครงการ “รักเพื่อนบ้านของเรา” จึงได้ดำเนินต่อมาอย่างเข้มแข็ง จริงจัง เรามีมะเขือเทศ พริก กระหล่ำปลี และผักสวนครัวไทยอื่น ๆ อีกหลายชนิด



เรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือ มีการเก็บผักก่อนถึงฤดูเก็บเกี่ยวของมัน เนื่องจากพืชผักสวนครัวเหล่านี้กลายเป็นที่ชื่นชอบของเพื่อนบ้าน และพวกเขาได้พูดคุยกันในเรื่องนี้ไปทั่วหมู่บ้าน ทุกวันนี้ เพื่อนบ้านบางท่านได้รับแรงบันดาลใจในการแบ่งปันผลผลิตของพวกเขาให้กับเราด้วย นับว่า “การให้” เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่งก็ว่าได้



แจกจ่ายอาหารแก่ชุมชนในช่วงเทศกาลตรุษจีน



เจ้าหน้าที่มูลนิธิพรแผ่นดิน ได้ไปเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นผู้สูงอายุ



บริจาคข้าวอินทรีย์ที่เราปลูกเอง ให้กับบ้านของเด็กๆ ในบริเวณใกล้เคียง

ในโลกที่คนส่วนใหญ่แสวงหาแต่ประโยชน์เพื่อส่วนตัว พวกเราหวังว่าจะสร้างอิทธิพลในการเป็นแบบอย่างให้เพื่อนบ้านของเรา รู้จักการส่งต่อ แบ่งปันแก่ผู้อื่นต่อไป เพื่อทำให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้น

ขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนทางการเงินและสำหรับกำลังใจจากทุกๆ ท่านที่ทำให้เรายังคงเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้ได้

เพื่อการเก็บเกี่ยว

โตโรรี เจสัน

ประธาน

มูลนิธิเพื่อพรแผ่นดิน

# ข่าวจากศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน

โดยผู้อำนวยการ โມค์ เจสัน

ผมซาบซึ้งในความสัจย์ซื่อของทุกท่านซึ่งเป็นเพื่อนที่ดีของเราอย่างมาก ที่ให้การสนับสนุน และ อดิธฐานเพื่อศูนย์การเรียนรู้ ๙ ของเรา การสนับสนุนทางการเงินด้วยใจที่กว้างขวางของท่าน หนุนทุก สิ่งที่เรา กำลังทำอยู่ที่นี่ ในภาคอีสานของประเทศไทย ขอให้ทุกท่านเพลิดเพลินไปกับภาพถ่ายด้านล่าง ซึ่งทีมงานของเราได้บันทึกไว้ตลอดช่วงสามเดือนที่ผ่านมา

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า ทรงอำนวยพรแก่ทุกท่านและครอบครัวของท่าน ด้วยสิ่งดีทั้งสี่ ที่มาจาก คลังอันสมบูรณ์ของพระองค์เอง



ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน มกราคม 2023



พร้อมเริ่มปีการศึกษาใหม่ ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน



นักเรียน มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน ภายในศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน



การพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

ในภาพด้านบน ท่านจะเห็นอาคารเรียนที่สวยงาม สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะเพื่อนเช่นทุกท่าน รวมถึงโอกาสที่เราได้รับในการสร้างแรงบันดาลใจ สร้างการเปลี่ยนแปลง และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชีวิต ของนักเรียน ดังภาพที่เห็นทั้งด้านบนและด้านล่าง ก็เพราะเพื่อนเช่นทุกท่าน เราขอขอบคุณ เป้าหมาย คือที่ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินคือ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตและเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมที่จะเป็นผู้ พลิกโลก ส่วนหลักสูตรด้านวิชาการของเรานั้นก็เข้มข้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับนักเรียนไทยที่ เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองของเขา

โปรดอดิธฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าให้พระองค์ส่งนักเรียนใหม่มาตามทีพระองค์ทรงเลือกสรรไว้ แล้ว โดยเฉพาะนักเรียนในระดับปฐมวัยตลอดจนสมาชิกในทีมที่ต้องเพิ่มจำนวนขึ้นตามการเติบโต และการขยายตัวของโรงเรียน



นักเรียนเรียนรู้การปลูกเห็ดฟาง



นักเรียนเรียนรู้การปลูกเห็ดฟาง



นักเรียนภูมิใจนำเสนอ พืชบุ่งที่โตตามธรรมชาติ

นอกจากหลักสูตรทางวิชาการแล้ว หลักสูตรของเรายังเน้นเรื่องอาหารปลอดภัยหรือการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์อีกด้วย นักเรียนของเราจะเติบโตขึ้นในโลกที่เผชิญกับความท้าทายอันหนักหน่วง เราขอขอบคุณสำหรับการมีส่วนร่วมของท่านในการเตรียมคนรุ่นต่อไป



ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เกียรติบัตรในเทอม 3



ขอแสดงความยินดีกับทีมงานการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ผู้รับรางวัลสถานะคุณภาพจากโรงเรียนแห่งวันพรุ่งนี้ เอเชีย

ผมมีความภาคภูมิใจในตัวนักเรียนและทีมงานของเราที่ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดิน ทุกคนขยันขันแข็ง มุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด และไม่มีสักคนที่เกียจคร้าน นักเรียนของเราจะได้รับเกียรติบัตรเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายทางวิชาการได้ โดยต้องมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 88% หรือสูงกว่า ศูนย์การเรียนรู้พรแผ่นดินได้รับการรับรองสถานะคุณภาพจาก เอส โอที เอเชีย โดยการแสดงมาตรฐานความเป็นเลิศระดับสูงอย่างต่อเนื่องในช่วงปีการศึกษาที่ผ่านมา

โปรดระลึกถึงพวกเราในคำอธิษฐาน ที่พระเจ้าจะประทานการดูแลและประทานสติปัญญาให้แก่พวกเรา เมื่อเราดูแลของประทานล้ำค่าเหล่านี้ที่พระองค์ทรงมอบไว้แก่เรา

# นักเรียนของศูนย์พรแผ่นดินให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ

โดยรองผู้อำนวยการ คริส ดอลลิเซน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ เด็กโตในชั้นระดับประถมต้น ประถมปลาย และนักเรียนระดับมัธยม ของเราได้ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เช่นต๋อเซฟ ในเมืองขอนแก่น การออกไปเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ นำโดยคุณครูคนไทย โดยมีจุดประสงค์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จักและซาบซึ้งในวัฒนธรรมของไทย ค่านิยมหลักอย่างหนึ่งที่สำคัญของวัฒนธรรมไทยคือ การแสดงความเคารพ และการให้เกียรติแก่ผู้สูงอายุ

กลุ่มของเราได้ทำกิจกรรมเบื้องต้นบางอย่าง และนำผู้สูงอายุในการออกกำลังกายอย่างง่าย ๆ และช้า ๆ หลังจากนั้น ทั้งครู และนักเรียน ก็ได้ใช้เวลาในการรับฟังและพูดคุยกับพวกท่าน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่อบอุ่นใจมาก เพราะนักเรียนของเรา ล้วนตั้งใจฟังเรื่องที่บรรดาคุณตา คุณยาย ท่านเล่าให้ฟัง มีทั้งเรื่องที่โศกเศร้า บทเรียนชีวิต รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ ที่พวกท่านได้ทำร่วมกับเพื่อนๆ ในบ้านพักคนชรา หลังจากที่ได้พูดคุยกันไปสักพักแล้ว เด็ก ๆ ได้ร้องเพลงให้กำลังใจ เด็กๆ ได้ร้องเพลงที่ให้กำลังใจแก่พวกท่าน ระหว่างนั้น ทุกคนต่างนั่งนิ่งตั้งใจฟังด้วยใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม หลังจากนั้นนักเรียนชั้นประถมได้มอบบัตรอวยพรเล็ก ๆ ที่พวกเขาได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว อีกทั้งยังมอบของแห้ง และของที่จำเป็นอื่นๆ ให้แก่ผู้สูงอายุ ก่อนกลับโรงเรียน



สำหรับนักเรียนส่วนใหญ่ของเรา นี่เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ไปเยี่ยมบ้านพักคนชรา และมันสัมผัสใจของพวกเขาเป็นอย่างมาก ในระหว่างที่เราประเมินผลการเยี่ยมเยียน นักเรียนคนหนึ่งของเราบอกว่าเธอรู้สึกเศร้าและในขณะที่เดียวกันก็มีความสุข เธอรู้สึกเศร้าแทนผู้สูงอายุบางคนที่ถูกคนที่พวกเขารักทิ้งไว้ในบ้านพักคนชรา เธอรู้สึกแย่ที่บางคนถูกทอดทิ้งโดยสมาชิกในครอบครัว ในทางกลับกัน เธอรู้สึกมีความสุขที่สามารถสร้างความสุขและสร้างกำลังใจให้กับพวกเขาได้แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ

การเยี่ยมเยียนครั้งนี้ ใช้เวลาสั้น ๆ เพียง 2 ชั่วโมงเท่านั้น แต่บทเรียนชีวิตที่เราได้เรียนรู้จะถูกจดจำไปอีกหลายปี มันเป็นโอกาสที่พิเศษมาก นักเรียนของเราจะได้สัมผัสกับหนึ่งคุณค่าอันงดงามของวัฒนธรรมไทย นั่นคือการให้เกียรติผู้สูงอายุ สิ่งพิเศษกว่านั้นคือ นักเรียนของเราได้แสดงความรัก ความเคารพ และการให้เกียรติแก่ผู้อาวุโสกว่าหรือผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ต้องการสิ่งเหล่านี้มากที่สุดอีกด้วย



## ติดต่อ

เว็บไซต์: [www.worldharvestfoundation.org](http://www.worldharvestfoundation.org)

อีเมล: [info@worldharvestfoundation.org](mailto:info@worldharvestfoundation.org)

โทร: (66) 850056268

ที่อยู่: 338 หมู่ 25 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

## ทีมบรรณาธิการข่าว

ไมค์ เจสัน

คริส ดอลิสเซน